

ลำดับ	ชื่อ	โรงเรียน	ประเภท
1	นายยก้อง ชีหมื่อ	โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น
2	เด็กหญิงนฤมล แซ่หวาง	โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น
3	นายกมล เบญ	โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น
4	สามเณรทูน วันชัย	โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น
5	สามเณรสุรสิทธิ์ สังข์ทอง	โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น
6	สามเณรณัฐพงษ์ มาฟู	โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น
7	นางสาวกุลปรียา ไชยรินทร์	โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น
8	นางสาวพรลภัส สุ่มแก้ว	โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น
9	เด็กหญิงฤทัยชนก วรคามวิชัย	โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น

10	เด็กหญิงศิริยาภรณ์ แพงโสดา	โรงเรียนเทิงวิทยาคม	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น
11	เด็กหญิงปราณี คิตดี	โรงเรียนเทิงวิทยาคม	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น
12	เด็กหญิงจิรัชยา แก้วมาลา	โรงเรียนเทิงวิทยาคม	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น
13	เด็กหญิงพันธิสรา จันทร์วิลา	โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น
14	เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีหะมมงคล	โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น
15	เด็กหญิงสิริกัญญา ปินทรายมูล	โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น
16	เด็กชายวิริทธิ์พล สมสวัสดิ์	โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น
17	เด็กชายสันติชัย ประชุมของ	โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น